



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเสริมงาม อำเภอสริมงาม จังหวัดลำปาง โทร.๐ ๕๔๒๘ ๖๑๑๗-๘

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑ /๑๓๘

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางปฏิบัติและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเด็นให้หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และได้มีคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลเสริมงาม จึงได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โรงพยาบาลเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเสริมงามเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของโรงพยาบาลเสริมงาม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบดำเนินการต่อไป

จ.ส.อ.

(นีรันดร์ เตี้ยวสันติกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



รับทราบ / อนุญาต

(นายภุชฉฐ์ ทองบรรจบ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสริมงาม วัน/เดือน/ปี : ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลเสริมงาม เรื่องเจตนาารมณัการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคูกคามทางเพคไในการทํางาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศโรงพยาบาลเสริมงาม เรื่องเจตนาารมณัการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคูกคามทางเพคไในการทํางาน	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบ  จ.ส.อ. (นัรันดร เตียวสันตกุล) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกฤษฎี ทองบรรจบ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อริดา จรุงศรี (นางสาวอริดา หวังดี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖	